



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

เยอรมัน-ฝรั่งเศส ล็อกดาวน์หนัก

**กก.คุมโรคเห็นด้วย
เสนอปิดกั้น 10 วัน**

โควิด-19 ยังหนักมาก ผู้ติดเชื้อพุ่งกระฉูด
วันเดียวทั่วโลกมากถึงกว่า 5 แสนคน ถือเป็น
ครั้งแรกที่ยอดทะลุครึ่งล้าน สหรัฐฯติดเชื้อ
เกือบ 10 ล้านคนแล้ว **★ มีต่อหน้า 14**



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 14)

เยอรมัน-ฝรั่งเศส ☆ ต่อจากหน้า 1

ส่วนฝรั่งเศสประธานาธิบดีประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศรอบสองเป็นเวลา 2 เดือนให้ประชาชนเวิร์กฟรอมโฮม 5 วัน/สัปดาห์แต่โรงเรียนไม่หยุดสอนเช่นเดียวกับเยอรมนีล็อกดาวน์รอบสองปิดร้านอาหาร ผับ บาร์ โรงยิม สระว่ายน้ำ ฟิตเนส และห้ามรวมตัวกันเกิน 10 คนหลังยอดติดเชื้อไวรัสมีระลอกพุ่งกว่า 1.2 ล้านคน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติของไทยเห็นด้วยลดวันกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วันแต่มีเงื่อนไขให้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มข้นในช่วง 4 วันที่ลดลง

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังหนักมาก ทั้งนี้ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทั่วโลก 516,898 คน ถือเป็นครั้งแรกที่สถิติผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ 5 แสนคน ขณะที่อัตราการติดเชื้อถือว่าเพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกเพิ่มเป็น 45 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.18 ล้านคน โดยจุดศูนย์กลางแพร่ระบาดรุนแรงอันดับ 1 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา ยอดติดเชื้อรวมเพิ่มขึ้นเป็น 9.12 ล้านคนเสียชีวิตรวมกว่า 233,000 คน ตามด้วยอินเดีย ยอดติดเชื้อรวมอยู่ที่ 8.04 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 121,000 คน

ด้านภูมิภาคยุโรปที่สถานการณ์เข้าสู่การแพร่ระบาดระลอกสองอย่างชัดเจน นายเอ็มมานูเอลมาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ได้ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศรอบสองเป็นระยะเวลา 2 เดือน ร้านอาหาร ผับบาร์ และธุรกิจที่ไม่จำเป็น จะถูกปิดจนถึงวันที่ 1 ธ.ค. ส่วนที่ยังต้องทำงาน รัฐบาลขอให้งานที่บ้าน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่โรงเรียนจะไม่หยุดการเรียนการสอนทว่านักเรียนอายุ 6 ขวบขึ้นไปจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะที่มหาวิทยาลัยจะต้องเปิดการเรียนการสอนทางออนไลน์เท่านั้น

เช่นเดียวกับที่เยอรมนี นางแองเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ได้เผยแพร่แผนการล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบสองระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ 2-30 พ.ย. ปิดการให้บริการร้านอาหาร ผับบาร์ โรงยิม สระว่ายน้ำ ศูนย์ฟิตเนส สถานที่สาธารณะห้ามรวมตัวเกิน 10 คน โรงแรมไม่ควรเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่สถานศึกษา ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก และร้านขายสินค้า จะได้รับอนุญาตให้เปิดบริการตามปกติ โดยทั้งนี้ ยอดติดเชื้อรวม

ในฝรั่งเศสเพิ่มเป็น 1.28 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 35,700 คน ยอดติดเชื้อรวมในเยอรมนีเพิ่มเป็น 481,000 คน เสียชีวิตรวมกว่า 10,800 คน

สื่อท้องถิ่นยุโรปยังรายงานอ้างผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ที่ประเมินสถานการณ์แพร่ระบาดในอังกฤษ และพบว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ของอังกฤษ ถือว่าอยู่ในอัตราเร่ง โดยทุกๆ วัน จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นเท่าตัว และหากประเมินจากสัดส่วนของผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการป่วยแล้ว ทำให้เชื่อได้ว่าอังกฤษมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 96,000 คน นอกจากนี้ ยังมี 12 ประเทศในยุโรป ที่พบยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในวันเดียวพุ่งทำสถิติ ได้แก่ โครเอเชีย บอสเนีย บัลแกเรีย เอสโตเนีย โรมาเนีย โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ สโลวีเนีย รัสเซีย และยูเครน

ที่ไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศรองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนในระยะยาว ประกอบด้วย 1. จัดให้มีระบบการกักกันโรคกับสถานที่กักกันที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอทุกพื้นที่ 2. พัฒนาระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพทั้งระดับชาติและจังหวัด 3. บูรณาการข้อมูลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้กรมควบคุมโรค นำเสนอ ศบค. ในการประชุมครั้งหน้า ส่วนข้อเสนอลดวันกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ เห็นด้วยแต่ให้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มข้น เช่น การติดตามตัวการรายงานตัวการปฏิบัติตัว อาทิ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในที่ชุมชน เป็นต้น โดยจะเสนอให้ ศบค. พิจารณาเช่นกัน

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่ผ่านมา การดำเนินการสั่งให้ผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ต้องเข้าสถานที่กักกันนั้น เป็นประกาศของ ศบค. แต่นโยบายการกักกันโรคระดับชาติดังกล่าว จะส่งผลให้กรมควบคุมโรคต้องไปดำเนินการออกประกาศระเบียบ ข้อปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ จะถูกเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานวันที่ 29 ต.ค. ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 4 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวในสถานที่ของรัฐ โดยมาจากญี่ปุ่น 1 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คน และคูเวต 2 คน ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,763 คน เสียชีวิตคงที่ 59 คน



ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

เยอรมัน-ฝรั่งเศส ☆ ต่อจากหน้า 14

วันเดียวกัน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวว่าได้หารือร่วมกับนายสุพัฒน์พงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พล้งงานถึงแนวทางการส่งเสริมภาคท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ รวม 3 เรื่องหลัก เพื่อนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังครบกำหนดกักตัว 14 วัน ในไทย ให้กระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆในต่างจังหวัด โดย ททท.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย ส่วนจะสนับสนุนในสัดส่วนเท่าไร ต้องหารือเพิ่มเติม ส่วนประเด็นหญิงฝรั่งเศสติดโควิด-19 กับความไม่พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของคนในพื้นที่ ก่อเกิด ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวีซ่าประเภทพิเศษทุกเที่ยวบินต้องลงสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด และเข้ากักตัวในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันทางเลือกของรัฐ หรือ ASQ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้นในช่วงนี้ เมื่อกักตัวครบ 14 วัน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่อื่นในไทยได้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ากักตัวในโรงแรม ALSQ ต่างจังหวัด ยังคงรอความพร้อม การยอมรับของคนในพื้นที่ และตีมาตรฐานเที่ยวบินตรงสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในระยะถัดไป

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคมเปิดเผย หลังตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ขณะนี้มีนักท่องเที่ยววีซ่าพิเศษจากจีน 2 กลุ่มเดินทางเข้ามาไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณ 186 คน และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พบไม่มีผู้ติดเชื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน และจะมีการตรวจหาเชื้อซ้ำ หากไม่พบติดเชื้อก็เดินทางท่องเที่ยวในไทยได้

ส่วนความคืบหน้าผลการถอดรหัสสารพันธุกรรมเชื้อโควิดของหญิงฝรั่งเศสและผู้ป่วยต่างชาติอีก 2 คน ในสถานกักตัวทางเลือกใน จ.สมุทรปราการ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ผลตรวจเบื้องต้นออกมาแล้วว่ารหัสสารพันธุกรรมของหญิงฝรั่งเศส ไม่เหมือนกับผู้ติดเชื้ออีก 2 คน เป็นเชื้อคนละกลุ่มกัน

ที่จังหวัดตาก หลังจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก มีคำสั่งห้ามรถจากประเทศเมียนมาเข้ามาในเขตตัวเมืองแม่สอด ให้มารับส่งสินค้าได้บริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 แม่สอด เพียงแห่งเดียว เพื่อป้องกันโควิด-19 ที่อาจจะมากับรถและคนขับรถของเมียนมา แม้ว่าจะไม่สะดวกแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี มีรถเข้ามารับส่งสินค้ากว่า 800 คัน ท่ามกลางการตรวจคัดกรองเข้มคนขับรถเมียนมา ส่วนวันที่ 29 ต.ค. ตั้งแต่เข้ามีรถรอคิวแล้วกว่า 500 คันจนติดเต็มสะพานข้ามแดน

ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศเมียนมา จังหวัดเมียวดี ติดชายแดนแม่สอด ที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 8 หมื่นคน เสียชีวิตกว่า 1 พันคน สร้างความตื่นตระหนกกับคนพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ฝ่ายสาธารณสุขจึงออก

ตรวจเชิงรุกทั้ง 5 อำเภอชายแดน จนถึงขณะนี้ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 18,037 ราย เป็นคนไทย 5,148 ราย ต่างต่าง 7,889 ราย ผลเป็นลบ และจากการปิดด่านพรมแดนด้าน อ.แม่สอดไป 1 สัปดาห์ มีข้อมูลจากหอการค้าจังหวัดตาก ไทยสุญเสียรายได้จากการส่งออกไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท

อีกด้าน นางตั้น ตันเม็ยะ ประธานหอการค้าจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ได้ทำหนังสือถึงนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.ตาก ขอผ่อนผันให้รถจากเมียนมาเข้าไปเขตชั้นนอกเมืองแม่สอด เช่นห้างเม็คโร ห้างโรบินสัน ได้เพื่อหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพราะทั้ง 2 ห้างมีลูกค้าเป็นชาวเมียนมากกว่า 75% โดยจะไม่ขอเข้าไปในเมืองชั้นใน โดยให้เหตุผลว่า หลังจากไทยออกมาตรการห้ามรถเมียนมาเข้าเมือง ส่งผลให้สินค้ามีราคาแพงมากขึ้น คนขับรถขาดรายได้และเกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตในช่วงโควิดระบาด อาจส่งผลให้การทำงานของหน่วยงานปกครองยากลำบากยิ่งขึ้น ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในเมียนมา ในฐานะเมืองที่เมืองน้องจึงขอความอนุเคราะห์ ท่าน ผวจ.ตาก พิจารณาอนุญาตให้สามารถเข้าถึงสถานที่ดังกล่าวได้ โดยได้ยกลิเคิตของเมียนมาที่ว่า "หากหน้าบ้านร้อนหลังบ้านก็ไม่มีความสุข" มากล่าวขอความเห็นใจด้วย

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

คลายกักโรคระดับชาติ

เปิดประเทศ

รับท่องเที่ยว

ลดจาก14วัน

เก็บตัว10วัน

คณะกรรมการโรค

ติดต่อแห่งชาติ เห็น

ชอบนโยบาย “กักกัน

โรค” ♦ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

<p>กักโรค □ <i>ต่อจากหน้า 1</i></p> <p>ระดับชาติ” ลดกักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน “อนุทิน” เผย รอรบเปิดประเทศ กระตุ้นท่องเที่ยว ชง สบค. พิจารณาขั้นสุดท้าย ด้าน สธ. งม เจ็ม เคส “แฮมมัมสมุย” ติด “โควิด-19” ใน โรงแรมกักกันตัวแบบทางเลือก หลังผลถอดรหัสพันธุกรรมไม่ตรงอีก 2 ราย ที่ติดเชื้อไวรัส มรณะด้วย คาดเป็นเชื้อคนละกลุ่ม เร่งสอบสวนโรคต่อ ขณะที่ สบค. เผยไทยพบป่วย “โควิด-19” เพิ่ม 4 ราย มาจาก “ญี่ปุ่น-คูเวต-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”</p> <p>เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,783 ราย ยอดหายป่วยสะสม 3,570 ราย มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 134 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 59 ราย สำหรับผู้ป่วยใหม่รายที่ 1 มาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นหญิง สัญชาติไทย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา ผู้ป่วยใหม่รายที่ 2 มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นหญิง สัญชาติไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงาน</p>	<p>นวด-สปา ผู้ป่วยใหม่รายที่ 3 มาจากประเทศคูเวต เป็นหญิง สัญชาติคูเวต อายุ 67 ปี อาชีพแม่บ้าน ผู้ป่วยใหม่รายที่ 4 มาจากประเทศคูเวต เป็นชาย สัญชาติคูเวต อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงผลการถอดรหัสสารพันธุกรรมเชื้อโควิดของหญิงชาวฝรั่งเศส และผู้ป่วยต่างชาติอีก 2 คน ที่ทางกรมควบคุมโรครายงานก่อนหน้านี้ว่า เบื้องต้นผลตรวจออกแล้ว โดยผลถอดรหัสสารพันธุกรรมของหญิงชาวฝรั่งเศส ไม่เหมือนกับของอีก 2 คน เพราะเป็นเชื้อคนละกลุ่มกัน</p> <p>นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ผลดังกล่าวเป็นผลเบื้องต้น ทำให้ทราบว่า หญิงฝรั่งเศส ไม่ได้ติดเชื้อมาจากผู้ป่วย 2 คน เนื่องจากเชื้อคนละสายพันธุ์ แต่จากการสอบสวนโรคที่ผ่านมามีให้มีความเป็นไปได้ว่า ติดภายในสถานที่กักกันตัวแบบทางเลือก เพราะหญิงฝรั่งเศส เดินทางมาถึงและอยู่ในสถานกักกันตัวทางเลือกถึง 17 วันจึงมีอาการ ทั้ง ๆ ที่โดยปกติเมื่อรับเชื้อคนจะแสดงอาการและป่วยประมาณ 7-10 วัน เมื่อมาพบเชื้อวันหลัง ๆ และพบในปริมาณมาก แสดงว่า เพิ่งได้รับเชื้อ จึงคาดว่าติดจากในสถานที่กักกันตัวแบบทางเลือก</p>	<p>“ส่วนจะติดจากใคร หรือต้นตอมาจากที่ไหน ขณะนี้กำลังสอบสวนโรคต่อไปอีก แต่ที่แน่ ๆ คือ ต้องมีการจัดการพื้นที่ในสถานที่กักกันตัวแบบทางเลือกให้ดี เพื่อป้องกันเชื้อปนเปื้อน ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดี อย่างไรก็ตามจากนี้ จะนำเชือดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเชื้อประเทศต้นทาง และพิจารณาหลาย ๆ ปัจจัย แต่ทั้งหมดไม่ต้องกังวลว่า จะมีการแพร่เชื้อ เพราะผู้ป่วยอยู่ในการดูแลที่ รพ. รวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งเสี่ยงต่ำ และเสี่ยงสูงอยู่ในการเฝ้าระวังและติดตามทั้งหมด” นพ.โสภณ กล่าว</p> <p>ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ว่า สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบขณะนี้ส่วนใหญ่เดินทางมาจากต่างประเทศ แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศบ้าง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่จากประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ต้นปี ทำให้เราสามารถควบคุมโรคได้ดี ตั้งแต่การตรวจคัดกรองอย่างละเอียด ทำให้ค้นพบเร็ว ควบคุมโรคได้ดี ทีมงานสาธารณสุขมีความเข้มแข็ง ค้นหาเชิงรุก และตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างครอบคลุม สามารถป้องกันควบคุมไม่ให้มีการ</p>
---	--	--

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ระบบในวงกว้าง ภาพรวมในเวลานี้ ประเทศไทย มีศักยภาพในการต่อสู้โควิด-19 ทั้งทรัพยากร เวชภัณฑ์ แล็บ ยา แพทย์พยาบาล ที่สำคัญไม่มี ผู้ป่วยหนักในไอซียู และอัตราการเสียชีวิตค้ำมาก น้อยกว่าร้อยละ 2 ทำให้ประชาชนมั่นใจได้

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบ ร่างนโยบายการกักกันโรคใน ประเทศ รองรับเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟู เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนใน ระยะยาว ประกอบด้วย 3 หลักการ 1.จัดให้มี ระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัส โรคหรือพาหะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน 2.พัฒนากลไกการบริหาร จัดการระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรค ให้เป็นเอกภาพ ทั้งในระดับชาติ และระดับ จังหวัด ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ 3. เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบ บูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในที่ประชุม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้วยกับหลักการ เรื่องการลดเวลาการกักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และให้ข้อเสนอแนะให้เน้นเรื่องความ ปลอดภัย การติดตามตัวได้ มีอาการป่วยหรือไม่ เข้มข้นการปฏิบัติตัวแบบนิรอร์มัลโดยจะเสนอ สมค. พิจารณาต่อไป.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**‘อนุทิน’ ชง ‘ศบค.’ ลดกักตัว
เหลือแค่ 10 วัน
เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ
ตั้งคณะทำงานประเมินผล
ทบทวนสถานกักกันโควิด**

ไทยพบป่วยโควิด-19 ใหม่ 4 ราย มาจาก 3 ปท. “ญี่ปุ่น-คูเวต-ยูเออี”
ด้าน “อนุทิน” ถก กก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบนโยบายกักกันโรคระดับชาติ
รองรับเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ พร้อม
เสนอศบค. ลดกักตัวจาก 14 ▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

เหลือ 10 วัน มอบกรมควบคุมโรคร่างรายละเอียด หมายตรวจการรองรับเข้มงวดด้านสธ.ตั้งคณะทำงานตรวจประเมินสถานกักตัวที่รัฐกำหนด 101 แห่ง รวมถึงทบทวนระบบบริหารจัดการในการดูแลผู้กักตัว เน้นพิจารณาจากความเสี่ยงของประเทศต้นทาง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 3,763 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,451 ราย อยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 815 ราย รักษาหายแล้ว 3,570 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 134 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,763 ราย รักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรี 2,055 ราย ภาคเหนือ 107 ราย ภาคกลาง 744 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 745 ราย

ป่วยโควิดใหม่ 4 รายจาก 3ปท.

ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น 1 ราย หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา เคยมีประวัติมีอาการไอสูง วันที่สองของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ มีอาการไอ มีเสมหะ เข้ารักษาที่สถาบันประสาทวิทยา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) 1 ราย หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวดสปา มีประวัติอาการไอ ไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เดินทางเที่ยวบินเดียวกัน มีผู้ติดเชื้อ 3 ราย ตรวจพบเชื้อที่ด่านควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม วันที่สามของการกักตัวตรวจพบเชื้อ ไอปวดศีรษะ เข้ารักษาที่ รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี และคูเวต 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิง สัญชาติคูเวต อายุ 67 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นผู้ป่วยมารักษาด้วยโรคมะเร็ง ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน กทม. รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติคูเวต อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา เคยมีประวัติอาการไม่รู้สึกตัว รส เป็นผู้ติดตามผู้ป่วย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เดินทางจากกาตาร์ถึงไทย ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ

กก.โรคติดต่อฯ ยันไทยคุมโควิดได้ดี
วันเดียวกัน ที่กระทรวงสาธารณสุข

(สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรพ.สาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8/2563 และเปิดเผยหลังประชุมว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในระดับต่ำสามารถควบคุมได้ ซึ่งผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ แม้จะมีผู้ป่วยในประเทศบ้างก็เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ และอยู่ในสถานกักกันโรค (Quarantine) ที่สามารถควบคุมได้ กรมควบคุมโรคให้ความมั่นใจว่าการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ไม่แพร่บาดในวงกว้าง ภาพรวมขณะนี้ ไทยมีศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันโควิด-19 ทั้งทรัพยากร เวชภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการยา รวมถึงบุคลากรแพทย์พยาบาล การรักษาสามารถลดอัตราเสียชีวิต และไม่มีผู้ป่วยวิกฤติในห้องไอซียู และไทยไม่พบการติดเชื้อในประเทศในระยะยาว อัตราเสียชีวิตต่ำกว่าร้อยละ 2 ขอให้ประชาชนมั่นใจได้

ยกระดับกักกันโรคเป็นนโยบายชาติ

นายอนุทินระบุว่า โจทย์สำคัญวันนี้ คือการสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจบนพื้นฐานความปลอดภัยประชาชน ช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาต่างชาติ การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว หรือการค้าการลงทุน จะช่วยให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเดินหน้าอีกครั้ง เรื่องเศรษฐกิจสุขภาพเป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนโดยยังคงความปลอดภัยให้ประชาชนและสังคมด้วย

นายอนุทินกล่าวว่า เดิมการกักตัว (Quarantine) ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเพียงประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) วันนั้นคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ ร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ (National Quarantine Policy) ที่มีข้อกำหนดเป็นกฎหมาย เพื่อควบคุมระยะยาว และเพื่อประสิทธิภาพป้องกันควบคุมโรคสูงสุดรองรับเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนระยะยาว ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ

วางหลักการรองรับเปิดปท.

1.จัดให้มีระบบกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ ป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย และเพียงพอทุกพื้นที่ 2.พัฒนาการบริหารจัดการระบบกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพ ทั้งระดับชาติ และจังหวัดที่ทำงานเชื่อมโยงกันได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และ 3.เร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยกเครื่องระบบจัดการที่กักกันโรค

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดระบบจัดการในสถานที่กักกันโรค 10 ข้อ คือ 1.จัดการสถานที่พัก 2.พื้นที่ส่วนกลางและสถานที่เฉพาะ 3.มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอน 4.คัดกรองการเจ็บป่วย หรือสงสัยติดเชื้อโควิด-19 5.จัดการสิ่งแวดล้อม การบริการพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต 6.การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล 7.ระบบรายงานเหตุการณ์ 8.พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน 9.ตรวจประเมินสถานที่กักกันโรค และ 10.มีวิธีตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบเหตุผิดปกติ รวมทั้งกำกับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทั้งในระดับชาติและพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยกรมควบคุมโรคจะนำเสนอต่อ ศบค. ต่อไป

เอาเนื้องอกกักตัวเหลือ 10 วัน

นายอนุทินยังกล่าวด้วยว่า ส่วนต่อไปคือ การพิจารณาลดเวลากักตัวให้น้อยกว่า 14 วัน เบื้องต้นคือเหลือ 10 วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบหลักการแต่ต้องเน้นย้ำข้อปฏิบัติที่เข้มงวดในเวลาที่หายไป 4 วัน เช่น ผู้ออกจากสถานกักกันต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่เข้าไปอยู่ในที่คนหมู่มาก ตรวจวัดไข้ตนเองต่อเนื่อง รายงานสุขภาพทุกวัน โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ร่างมาตรการและให้ข้อเสนอนะให้เน้นเรื่องความปลอดภัย การติดตามตัวได้ มีอาการป่วยหรือไม่ เข้มขันการปฏิบัติตัวแบบ New Normal โดยจะเสนอ ศบค. พิจารณาต่อไป

“กรมควบคุมโรคพร้อมลดเวลากักตัวนานแล้ว แต่มีประเด็นชาวฝรั่งเศสขึ้นมาก่อน จึงถอนเรื่องออกจาก ศบค. แต่เมื่อไปสอบสวนโรคพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องมาตรการกักตัว อย่างไรก็ตาม การติดเชื้ออยู่ในวงแคบและคุมได้” นายอนุทิน กล่าว

จักรมควบคุมโรคตรวจเชื้อเร็ว-แม่นยำ
ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนการลดเวลากักตัวต้องมีวิธีตรวจหาเชื้อเพิ่มอย่างไร

มันคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

นายอนุทินกล่าวว่า ในรายละเอียดต้องถามกรมควบคุมโรค แต่เมื่อลดเวลากักตัวแล้วจะมีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากขึ้น วิธีการตรวจต้องพัฒนาให้เร็ว แม่นยำมากขึ้น โดยกรมควบคุมโรคต้องศึกษาการตรวจทุกรูปแบบ ซึ่งวิธีหรือกันเช่น การตรวจหาเชื้อผู้กักตัวแบบกลุ่ม 10 ราย ใช้ป้ายยาตรวจเดียวกัน หากพบไม่มีติดเชื้อก็ปล่อยได้ แต่หากติดเชื้อก็ต้องตรวจหาเชื้อต่อไป ถ้าทำได้ต้องสร้างระบบติดตามผู้กักตัวให้ได้

ทบทวนระบบASQเข้มงวดขึ้น

นพ.ชเรศ ภิรมย์ชัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า หลังพบผู้ติดเชื้อหลังเข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐกำหนด หรือ ASQ คณะทำงานวิชาการตรวจประเมินพบมีหลายจุดที่ต้องทบทวน เช่น ให้ออกจากห้องมาออกกำลังกาย การเข้าไปทำความสะอาดห้องพัก 2 วันต่อครั้ง การออกมาปะปนกันของผู้กักตัว ทั้งนี้ ก่อนอนุญาตให้ดำเนินการ ASQ ได้ชี้แจงมาตรฐานการอนุญาตให้ผู้กักตัวออกมานอกห้อง โดยต้องจัดระบบจัดพื้นที่พักผ่อน จัดรอบการออกนอกห้องพัก การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดที่ตนเอง ซึ่งระบบวางไว้ค่อนข้างดี แต่บางโรงแรมอาจไม่ได้เคร่งครัดตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ สบส.เร่งทำความเข้าใจให้มีความปลอดภัย แต่ผู้เดินทางยังได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัย

ตั้งคณะทำงานประเมินมาตรฐาน

อีกแนวทางหนึ่งคือ จัดกลุ่มผู้เข้ากักกันตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยและระบบโครงสร้างพื้นฐาน การควบคุมโรคของประเทศนั้น จะพิจารณาทุก 15 วัน แบ่งเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูง ใช้เรื่องความเสี่ยงควบคู่กับการอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานก็จะเข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ การจัดการ ASQ ยังเป็นไปตามมาตรฐาน แต่บางส่วนต้องปรับปรุง โดยจะตั้งคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐาน ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น และทบทวนการอนุญาตให้ผู้กักตัวใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

ทั่วประเทศมีASQแล้ว 101 แห่ง

นพ.ชเรศกล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที.สมุทพรปราการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการให้ ASQ หยุดรับคนเข้ากักกันเพิ่ม ให้ผู้พักเดิมอยู่แต่ในห้องไม่อนุญาตออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวม และเมื่อคนในที่พักออกจากที่กักครบทั้งหมดแล้ว

จะเข้าไปดูแลทำความสะอาดและประเมินทุกอย่างอีกครั้ง ปัจจุบันมีโรงแรมที่ประกาศเป็น ASQ แล้ว 101 แห่ง จำนวน 13,004 ห้อง อยู่ระหว่างตรวจประเมิน 2 แห่ง รออนุมัติอีก 7 แห่ง ส่วน Alternative Local Quarantine (ALQ) ในภูมิภาคที่จะรองรับการบินตรงมามี 21 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ 1 แห่ง ชลบุรี 1 แห่ง ภูเก็ต 8 แห่ง ปราจีนบุรี 1 แห่ง และสุราษฎร์ธานี 10 แห่ง รวม 1,466 ห้อง ซึ่งการจะเป็น ASQ ได้ต้องผ่านมาตรฐาน 6 หมวดที่กำหนด

ฝรั่งเศสล็อกดาวน์รอบ2ถึงสิ้นพ.ย.

อีกด้านหนึ่ง สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกว่าหลายประเทศยังวิกฤติ อย่าง ฝรั่งเศส ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศครั้งที่ 2 โดยจะมีผลถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน สาเหตุจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นเร็วกลายเป็นการระบาดรอบ 2 ที่รุนแรงกว่ารอบแรก ซึ่งการล็อกดาวน์รอบ 2 นี้มีผลวันที่ 30 ตุลาคม โดยประชาชนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเรือนเพื่อซื้อของใช้ ทำงานที่จำเป็น ออกกำลังกายวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเพื่อเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ในฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 36,000 คน/วัน

ผู้ตีวิกฤติโควิดเฟส2พุ่งวันละแสนคน

สำนักข่าวบีบีซีรายงาน ผลการศึกษาใหม่โดยมหาวิทยาลัย Imperial College London (อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน) ในอังกฤษ ชี้วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษที่เริ่มรุนแรงถึงขั้นวิกฤติ เพราะกำลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียวเกือบ 100,000 รายทุกวัน ซึ่งผลศึกษาดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า อังกฤษอยู่ในขั้นวิกฤติ และมีบางสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง โดยผู้เชี่ยวชาญหลายคนกำลังเตือนว่า อังกฤษกำลังไปสู่จุดสูงสุดของการติดเชื้อโควิด-19 อย่างรวดเร็ว

อินเดียติดเชื้อเกิน8ล.ตาย1.2แสน

เช่นเดียวกับ อินเดีย ที่จำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 8,040,203 คน เสียชีวิต 120,527 คน และอยู่ย่นับ 2 รองจากสหรัฐฯ โดยจำนวนคนติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากจะมีเทศกาลดีวาลีหรือเทศกาลแห่งแสงสว่างที่เป็นเทศกาลสำคัญที่สุดสำหรับผู้นับถือฮินดู ในวันที่ 14 พฤศจิกายน และอินเดียจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เตือนว่า อาจมีผู้ป่วยใหม่มากกว่าวันละ 10,000 คน หากเกิดการระบาดระลอกใหม่ ส่วนนครมุมไบ เมืองหลวงทางพาณิชย์ที่มีประชากรกว่า 20 ล้านคน มีผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศกว่า 250,000 คน เสียชีวิตกว่า 10,000 คน และมีผู้ป่วยใหม่รายวันประมาณ 2,000 คน



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้า 1

บอร์ดโรคติดต่อต้น
'การกักตัว' เป็นกม.
ชงศบค.เหลือ 10 วัน
'อนุทิน'เผยมติบอร์ดโรคติดต่อ
แห่งชาติหนุนผลักดันการกักกัน
โรคในประเทศเป็นกฎหมาย ใช้
บังคับมาตรการควบคุมระยะยาว
เห็นชอบลดกักตัวเหลือ 10 วัน
(อ่านต่อหน้า 10)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้า 1 (ต่อหน้า 10)

บอร์ดโรคติดต่อ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่าอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ผู้ป่วยรายใหม่ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนผู้ป่วยในประเทศก็อยู่ในสถานกักกันโรค (Quarantine) ที่สามารถควบคุมได้ กรมควบคุมโรคให้ความมั่นใจว่าการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพ ไม่แพร่ระบาดในวงกว้าง โดยภาพรวมที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการคือ 1.ประเทศไทยมีทรัพยากรในการป้องกันโรคเพียงพอ 2.การรักษาสามารถลดอัตราการเสียชีวิต และไม่มีผู้ป่วยวิกฤตในห้องไอซียู และ 3.ไทยไม่พบการติดเชื้อในประเทศในระยะยาว

นายอนุทินกล่าวว่า เดิมทีการกักตัว (Quarantine) ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นเพียงประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) วันนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ (National Quarantine Policy) ที่มีข้อกำหนดเป็นกฎหมายเพื่อเป็นการควบคุมระยะยาวและเพื่อประสิทธิภาพการป้องกัน

ควบคุมโรคสูงสุด รองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว ประกอบด้วย 3 หลักการคือ 1.จัดให้มีระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรค หรือพาหะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงานและกลุ่มเป้าหมาย และเพียงพอทุกพื้นที่

2.พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการกักกันโรคและสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพ ทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และ 3.เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายอนุทินกล่าวต่อว่า จะมีการกำหนดระบบการจัดการในสถานที่กักกันโรค 10 ข้อ 1.การจัดการสถานที่พัก 2.พื้นที่ส่วนกลางและสถานที่เฉพาะ 3.มีผู้รับผิดชอบทุกขั้นตอนครบตามจำนวนวันที่กำหนด 4.การคัดกรองการเจ็บป่วยหรือสงสัยติดเชื้อโควิด-19 5.การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต 6.การรวบรวม จัดเก็บข้อมูล 7.ระบบรายงานเหตุการณ์ 8.การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงาน 9.การตรวจประเมินสถานที่กักกันโรค และ 10.มีวิธีการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ รวมทั้งมีการกำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทั้งในระดับชาติและพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ โดยกรมควบคุมโรคจะนำเสนอต่อ ศบค.ต่อไป

นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนต่อไปคือการพิจารณาลดเวลากักตัวให้น้อยกว่า 14 วัน เบื้องต้นจะให้เหลือ 10 วัน ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแต่จะต้องเน้นย้ำข้อปฏิบัติที่เข้มงวดในเวลาที่หายไป 4 วัน เช่น ผู้ออกจากสถานกักกันจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ไม่เข้าไปอยู่ในที่คนหมู่มาก ตรวจวัดไข้ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีกรรายงานสุขภาพทุกวัน โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้วางมาตรการ ข้อปฏิบัติในส่วนนี้ต่อไป

“กรมควบคุมโรคมีความพร้อมในการลดเวลากักตัวนานแล้ว แต่มีประเด็นของชาวฝรั่งเศสขึ้นมาก่อน จึงได้ถอนเรื่องออกจากศบค. แต่เมื่อไปสอบสวนโรคให้มากขึ้นพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของมาตรการกักตัว อย่างไรก็ตาม การติดเชื้ออยู่ในวงแคบและคุมได้” นายอนุทินกล่าว

สำหรับความคืบหน้าผลการสอบสวนโรคกรณีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายที่เป็นหญิงชาวฝรั่งเศสที่เดินทางไปยังเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการถอดรหัสสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ของหญิงชาวฝรั่งเศสและผู้ป่วยต่างชาติอีก 2 คน ได้ผลเบื้องต้นพบว่า รหัสสารพันธุกรรมเชื้อโควิด-19 ของหญิงชาวฝรั่งเศสไม่เหมือนกับของอีก 2 คน ถือเป็นเชื้อคนละกลุ่มกัน

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลดังกล่าวทำให้ทราบว่า หญิงฝรั่งเศสไม่ได้ติดเชื้อมาจากผู้ป่วย 2 คนที่อยู่ในสถานกักกันเดียวกัน เนื่องจากเชื้อคนละสายพันธุ์ แต่จากการสอบสวนโรคที่ผ่านมาทำให้ความเป็นไปได้ว่าติดภายในโรงแรมเป็นสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) จ.สมุทรปราการ เพราะหญิงฝรั่งเศสเดินทางมาถึงและอยู่ในสถานกักกันตัวทางเลือกถึง 17 วัน จึงมีอาการ ทั้งที่โดยปกติเมื่อรับเชื้อจะแสดงอาการและป่วยประมาณ 7-10 วัน ซึ่งเมื่อมาพบเชื้อวันหลังๆ และพบในปริมาณมากก็แสดงว่าเพิ่งได้รับเชื้อ จึงคาดว่าติดจากในสถานกักกัน

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

“ส่วนจะติดจากใครหรือต้นตอมาจากที่ไหน ขณะนี้กำลังสอบสวนโรคต่อไปอีก แต่ที่แน่ๆ คือต้องมีการจัดการพื้นที่ในสถานกักกันให้ดี เพื่อป้องกันเชื้อปนเปื้อน จากนั้นจะนำเชื้อดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเชื้อประเทศต้นทางและพิจารณาหลายๆ ปัจจัย แต่ทั้งหมดไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแพร่เชื้อ เพราะผู้ป่วยอยู่ในการดูแลที่โรงพยาบาล (รพ.) รวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูงอยู่ในการเฝ้าระวังและติดตามทั้งหมด” นพ.โสภณกล่าว

เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ระบุว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย รวมสะสม 3,763 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,451 ราย และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐกำหนด (Quarantine) 815 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,570 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 134 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ได้แก่ 1.ญี่ปุ่น 1 ราย หญิงไทย อายุ 24 ปี เข้ารักษาตัวที่สถาบันประสาทวิทยา 2.สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย หญิงไทย อายุ 40 ปี เข้ารักษาที่ รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี 3.คูเวต 2 ราย รายที่ 1 เพศหญิง สัญชาติคูเวต อายุ 67 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน กทม. รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติคูเวต อายุ 19 ปี เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 504,419 ราย ยอดผู้ติดเชื้อรวม 44,748,577 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐอเมริกา จำนวน 9,120,751 ราย 2.อินเดีย จำนวน 8,038,765 ราย 3.บราซิล จำนวน 5,469,755 ราย ประเทศไทยอยู่อันดับ 147 ของโลก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลกยังคงน่าเป็นห่วง โดยในช่วงเช้าวันที่ 29 ตุลาคม ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมาถึงครึ่งล้าน ที่ 501,152 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกขยับขึ้นไปอยู่ที่ 44,738,455 คน โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลักหมื่นใน 24 ชั่วโมงดังกล่าว มี 23 ประเทศ อาทิ สหรัฐฯ ที่ 79,638 อินเดีย 49,912 ฝรั่งเศส 36,437 บราซิล 28,852 อิตาลี 24,991 อังกฤษ 24,701 สเปน 19,765 โปแลนด์ 18,820 รัสเซีย และเยอรมนีติดเชื้อเท่ากับที่ 16,202

ยุโรปกลับมาเผชิญการแพร่ระบาดหนักของไวรัสโควิด-19 ล่าสุด ฝรั่งเศสและเยอรมนีได้ประกาศมาตรการการเข้มงวดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นขึ้นอีก โดยประธานาธิบดี เอ็มมานูแอล มาครง ของฝรั่งเศส ประกาศบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 2 มีผลยาวไปจนถึงอย่างน้อยสิ้นเดือน พฤศจิกายนนี้ โดยการล็อกดาวน์ครั้งใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ โดยผู้คนจะได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านเรือนเพื่อซื้อของใช้เพื่อการทำงานที่จำเป็น ออกกำลังกายวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง และเพื่อเหตุผลทางการแพทย์เท่านั้น ขณะที่ธุรกิจที่ไม่จำเป็น อาทิ ร้านอาหาร และบาร์จะต้องปิดทำการ แต่โรงเรียน รวมถึงโรงงานต่างๆ ที่ไม่สามารถทำงานจากบ้านได้ ยังคงเปิดทำงานได้ตามปกติ

ด้านนางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ได้สั่งชัตดาวน์รอบใหม่ ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือน โดยแม้ชาวเยอรมันจะไม่ได้ถูกสั่งให้กักตัวอยู่บ้าน แต่มีการสั่งให้บาร์ ร้านอาหาร และร้านอาหาร ปิดให้บริการ เช่นเดียวกับโรงละคร โรงโอเปร่า และโรงภาพยนตร์ การเข้าพักโรงแรมถูกสั่งห้าม ขณะที่การแข่งขันกีฬาอาชีพ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลลีกบุนเดสลีกา ให้จัดได้แต่ไม่ให้มีผู้ชม



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 8

สธ.คิกออฟ77ตลาดนัดนำซื้อ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประกาศ (Kick off) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่: ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัดนำซื้อ (Healthy Market) ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ว่าทุกวันนี้คนไทยมีพฤติกรรมการกินอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 56 ครั้งต่อเดือน ส่งผลให้ผู้บริโภคอาจมีความเสี่ยงจากเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก และความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วงฉับพลัน เป็นต้น สธ.จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่: ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดนำซื้อ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องมีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ปรุง-ประกอบ เสิร์ฟและจำหน่ายอาหาร โดยเฉพาะอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค

“ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค โดย สธ.เร่งขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดนำซื้อให้ได้มาตรฐาน ตั้งเป้าปี 2564 มีต้นแบบ 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดนำซื้อ ต้นแบบครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา สธ.โดยกรมอนามัยได้ดำเนินการพัฒนา 1.พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ ใช้ป้ายสัญลักษณ์อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งแสดงถึงสัญลักษณ์และความปลอดภัยของอาหาร และ 2.สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการผู้บริโภค และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาตลาดนัดให้ถูกต้องตามกฎหมายจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง โดยขับเคลื่อนการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดนัดนำซื้อ: ตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.กล่าว